

จิตร ภูมิศักดิ์



พจนธ์ จิตร ภูมิศักดิ์ (Chit Phumisak)

เป็นงานผลิตครูต่อเนื่องของกลุ่มวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นผู้จัดทำ
หนังสือภาพสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในเนื้อหาสิทธิ เสรีภาพ ความหวัง
ความฝัน ประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง ในรูปแบบ
หนังสือภาพเล่มบางๆ ๒๕ หน้า ทั้งชุดมี ๘ เรื่อง เรื่องหนึ่งคือ
จ จิตร: ชีวิตอัจฉริยะไทยผู้เฝ้ายาม จิตร ภูมิศักดิ์ โดยได้พิมพ์เผยแพร่
สู่สาธารณะเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๕ ในเดือนเกิดของจิตรในปีที่ ๙๑
หากจิตรยังมีชีวิตอยู่ แต่เป็นที่น่าเสียใจและเสียตายเป็นที่จิตรถูก
เจ้าหน้าที่รัฐยิงตายที่ชายป่าบ้านหนองกุง ต.ด่าบ่อ อ.วาริชภูมิ
จ.สกลนคร เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๙ ก่อนวันเกิดปีที่ ๓๖ ของจิตรหลายเดือน

นิทานวัดไร่ขิงชุดแรกทั้ง ๘ เล่ม พิมพ์จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด ได้รับความ
ความสนใจมากเป็นพิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการและทางการไทย ทำใ้
เกิดกระแสและเป็นที่ข่าวไปทั่ว มีผลให้ยอดขายนิทานพุ่งกระฉูด ขายได้กว่า
๑๙,๐๐๐ เล่ม ภายใน ๕ วัน และมีผลการขายได้อย่างรวดเร็วภายใน ๒
สัปดาห์เท่านั้น จากนั้นในวันที่ ๑๕ ตุลาคม คณะทำงานชุดเฉพาะกิจของ
รัฐได้แถลงอย่างเป็นทางการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ว่านิทานวัดไร่ขิง
๕ ใน ๘ เล่ม (รวมทั้งเล่ม จ จิตร) เป็นหนังสือเข้าข่าย "เผด็จการ" และ
"หนังสือทั้ง ๕ เล่มนี้ไม่มีเนื้อหา มีแต่การเล่าเรื่องโดยภาพ" ซึ่งในความจริง
คือ หนังสือ จ จิตร และอีก ๓ เล่มที่ถูกระบุชื่อ มีถ้อยคำและเนื้อหาเป็นคำ
อักษรปรากฏอยู่ชัดเจนในแทบทุกหน้า มีเพียงเล่ม "สิบราชฎ" เล่มเดียว
เท่านั้นที่มีเนื้อหาด้วยการสื่อด้วยรูปภาพไว้ถ้อยคำ

นั่นเป็นมุมมองของรัฐต่อนิทานเล่มเล็กๆ แต่ในทางกลับกัน นิทานวาทะวงทั้ง ๘ เล่ม ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้เสียงสะท้อนเชิงบวกที่ถึงถึงมากจากเด็กๆ พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง ดรอบดรว ดนอ่าน นักวิชาการ นักการศึกษา ดนรกันหนังสือ สื่อ และผู้ที่สนใจอย่าง ดับดั่ง จนต้องพิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ในเดือนพฤศจิกายน ทางกลุ่มวาทะวง รวบรวมคนเขียน ดนวาท และทีมงานทุกคน รู้สึกขอบคุณอย่างใจมาก กับทุกถ้อยดำ น้ำใจ กำลังใจ และการอุทิศตนอย่างตั้งใจจากทุกท่าน

เงินกำไรที่ได้จากนิทาน เราได้ส่งมอบให้หน่วยงานและกลุ่มกิจกรรม ต่างๆ ๑๒ แห่ง ที่ทำงานเพื่อสังคม ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และกลุ่มที่ช่วยเหลือผู้ด้อยในสังคม วิถีชีวิต รวมทั้งส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ไทยในประเทศเพื่อนบ้าน และรายได้ส่วนหนึ่งได้นำมาดำเนินการทำ ฟอนต์จิตร ภูมิศักดิ์ จากลายมือที่สวยงาม น่าอ่าน และมีเอกลักษณ์เด่นชัด ของจิตร โดยได้รับความเอื้อเฟื้อเพื่อข้อมูลและคำแนะนำอย่างตั้งใจจากคุณวิรัช นภาวิทย์ ทั้งได้รับความเห็นชอบจาก อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ประธานมูลนิธิ จิตร ภูมิศักดิ์ โดยมักกลุ่มประชาธิปไตย ซึ่งเป็นทีมงานนักออกแบบกราฟิก เป็นผู้ทำไฟล์ลายมือของจิตร อยู่ในรูปแบบของฟอนต์ที่พร้อมจะใช้งานได้ เพื่อเผยแพร่โดยให้ดาวน์โหลดและใช้ได้ฟรี อย่างไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทาง กลุ่มวาทะวงไม่หวังผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น ทำเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อให้คนไทยได้ใช้ฟอนต์จิตรในการเขียนการอ่าน ได้สัมผัสกับรู้ ได้รู้จัก ลายมือของจิตรในอีกมิติหนึ่ง และเพื่อให้ชื่อของจิตร ภูมิศักดิ์ รวมทั้ง ความเชื่อง พล้ง และความปรารถนาดีของจิตรที่มีต่อส่วนรวมได้อยู่ร่วมใน สังคมไทยสืบต่อไปชั่วกาลนาน

เชื่อว่าฟอนต์จิตร จะได้ใช้เป็นส่วนในการสื่อสาร เป็นสะพานที่จะ ส่งเสริมความรู้ ความดี และความดีดี มิตรภาพ รวมถึงจิตใจบนถนนทาง ประชาธิปไตย เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจที่คนไทยและพลโลกมีต่อกัน อย่างสร้างสรรค์ สนุก และมีความสุข ถ้าจะนำไปใช้ในการพิมพ์หนังสือ หรือสื่อต่างๆ ช่วยลดเดรัจฉานชื่อฟอนต์จิตร ภูมิศักดิ์ และ ขอความร่วมมือ ติดแฮชแท็ก #ฟอนต์จิตร เมื่อใช้บนโซเชียลมีเดีย เพื่อประโยชน์ในการ รวบรวมสืบค้นต่อไป

พวกเราชาวกลุ่มวาดนังขอขอบคุณคนอ่าน คนซื้อ สื่อก และทุกท่าน
ที่เข้าใจ ทั้งเป็นกำลังใจให้คนทำงาน ช่วยกันปกป้องสิทธิในการอ่าน
ของเรื่อกๆ เดาบพิจารณาณยานของพ่อแม่ครอบครัว รวมถึงเพื่อนมิตรร่วม
ปณิธานที่ช่วยกันวาดนังเพื่อสังคมและชีวิตที่ดีกว่า

กลุ่มวาดนัง
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

@ 2021 ลิขสิทธิ์ของกลุ่มวาดนัง All Rights Reserved
fb page : วาดนังหนังสือ

*ฟอนต์นี้มีแค่ตัวอักษรไทย ตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิกเท่านั้น
หากต้องการใช้คู่กับตัวภาษาอังกฤษ สามารถใช้คู่กับฟอนต์
iannnnn-DUCK, โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่
<https://www.f0nt.com/release/iannnnn-duck>